

CHÀO THÁNG 12/2022

Hôm nay là thứ Tư 7/12/2022. *Tôi chào tháng 12/2022*

Lâu rồi, tôi không có dịp chào mỗi tháng của năm! Lúc xưa, mỗi “lá thư” đầu tháng nào là tôi hay có lời chào tháng đó. Lời chào như một lời cảm ơn.

Mỗi một ngày qua là một ngày tôi cảm ơn Thượng đế đã cho tôi bao nhiêu ân sủng, mang đến tôi những niềm vui và những nỗi buồn! Viết như thế, không phải để “nịnh”, để “kêu” nhưng vì tôi biết đã có những người, đã có nhiều người, không còn biết buồn, vui gì nữa: những nạn nhân của “Alzheimer”. Như một đồng nghiệp dễ mến của tôi (nhỏ hơn tôi một tuổi)! Bị “Alzheimer” tấn công rất sớm (<60), anh đã “ra đi” hôm tháng 10 năm nay, sau một năm nghỉ bệnh ở nhà (2015), rồi 6 năm vào dưỡng đường “Quên”. Gia đình không cho biết nhưng dường như anh mất vì yếu sức (!)?

Hi Dom. (Dominique)!

Dù mày bị “quên” nhưng tao, tao không bao giờ quên mày: những ngày làm chung một projet, những hôm gây lộn, những buổi vui đùa, hay, những buổi trưa hè, vào phòng họp, chia nhau chai “la gnôle” (eau-de-vive) mày mang về sau khi đi hè; cũng như hôm mày tiếp tao dọn nhà, ngồi xuýt xoa trước mấy cuốn chả giò VN chánh cống! Mình không biết trước ngày mày nghỉ bệnh! Chỉ nhớ, sáng thứ hai đó vào sở, không gặp mày, hỏi Xếp mày thì nó cũng không biết. Mãi đến trưa, em thư ký mới báo tin mày nghỉ một tháng! Rồi một tháng đó kéo dài đến 7 năm sau, đến khi mày nghỉ vĩnh viễn! Tao không nhớ đã nói gì với mày lần chót, chắc chỉ là những đùa cợt thường khi. Nhưng, thà vậy đi. Còn hơn là cầm tay rơm rớm nước mắt “chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi”. Adieu, mon pote!

Chào tháng 12, chào đèn hoa thấp sáng, ngoài phố, trong nhà. Dầu đã được báo trước là, do khủng hoảng năng lượng, bắt đầu năm tới, nước Pháp sẽ bị cúp điện vài giờ (2H?) trong ngày nhưng người dân, cũng như các tòa thị chính Pháp, vẫn tiếp tục “anh treo đèn anh, tôi đèn tôi / đèn đuốc đôi ta vẫn... thế thôi”. Nghĩa là vẫn trang hoàng vườn trước, sân sau, vẫn trang điểm cây “Noel” như mọi năm.

Ngay từ 18H, hôm 20/11, trước hàng vạn người tham dự, nữ nghệ sĩ Tahar Rahim đã được vinh hạnh là người đầu tiên khai pháo năm nay: nhấn nút, bật đèn, thấp sáng đại lộ Champs Elysée, Vương-hậu-đại-lộ thế giới, đón mừng năm mới, cho đến 02/1/2023! Riêng các thành phố, làng mạc, trên toàn nước Pháp, từ đầu tháng này, đã hoa đăng, đã chớp tắt hàng chữ mừng đêm Chúa giáng sinh. Khiến đời sống bỗng nhộn nhịp lên, khiến dòng người lại lũ lượt hơn. Những tiếng giày reo vui đường phố, những chuyện trò rộn rã

quán đêm. Ngần ấy thứ đã làm cho người ta quên đi những đau buồn vừa qua, những khó khăn sắp đến. Ừ nhỉ, tại sao lại phải buồn, lo. Chuyện gì phải đến, rồi cũng sẽ đến. Chuẩn bị trước, sẵn sàng trước, tới đâu thì tới, có lẽ đó là “châm ngôn sống” của người Pháp (?)



(champs Elysée 20/11/2022)

Chào tháng 12, tháng lớn số (12) nhất nhưng là tháng trẻ nhất trong năm: tháng tận của năm cũng cũng là một tháng có đến những 3 mùa: mùa thu, mùa đông và “mùa sao sáng” (Nguyễn văn Đông). Mùa sao sáng không chỉ là mùa riêng của người Công giáo. Tôi nhớ, trước 1975, dù đạo Phật hay đạo Hồi, đạo Cao Đài hay đạo Hòa Hảo, v.v. nhưng đến mùa sao sáng thì (hầu như) nhà–miền–Nam nào cũng sáng sao. Gia đình tôi chẳng hạn, Bố Mẹ tôi là những Phật tử thuần hành (đi chùa, tụng kinh, ăn chay...) nhưng vào mùa Giáng Sinh thì cũng treo đèn mừng lễ. Ý như các Cụ muốn mang niềm vui tràn thế vào nhà.

Đặc biệt, năm 2022 này, tháng 12 lại thêm một mùa nữa, đúng hơn là nửa mùa thôi: mùa “đá banh”, do giải túc cầu thế giới. Hai trận đấu chót hôm qua, của vòng 1/8, đã cho biết danh tánh của 8 hội tuyển sẽ tranh nhau vào vòng tứ kết:

Hòa–lan / Á Căn Đình; Croatie / Ba–tây; Pháp / Anh; Maroc / Bồ.

Theo tôi, Tứ đại Pháp vương (cô gái Đồ Long) sẽ là: Á căn Đình Long Vương / Ba–Tây Ứng Vương / Pháp–quốc Sư Vương và Bồ–quốc Bức Vương. Trận finale sẽ là giữa Ba–Tây và... một Tây (Pháp). Và giải vô địch lần này sẽ vào chân đương kim vô địch! Mong lắm thay!

Chào tháng 12 năm nay, cũng là những câu chào “cố gắng”, cái “cố gắng” của những thiên–thần–mũ–đỏ chúng ta, xin được gửi đến người dân Ukraine những em bé, những cụ già, v.v. đang chịu lạnh, chịu thiếu nước, v.v. khi các trung tâm, hệ thống điện nước quốc gia, bị bom, pháo Nga thiêu hủy, từ lệnh của Putin, tên Đại Ác nhất (?) thế kỷ 21!

Không thắng được Ukraine bằng quân sự, Putin hèn hạ xoay qua tấn công người dân Ukraine. Bằng những cơn mưa pháo liên tục, ngày này qua ngày khác, tỉnh thành này sang tỉnh thành kia! Bất chấp là bảo sanh viện, là nhà ở thường dân, bất chấp là khu thị tứ, là nhà thương, v.v. Không đẩy lui được Lính thì phải làm cho Dân sợ. Như cho lính Nga “hãm hiếp phụ nữ” Ukraine trong những vùng chiếm đóng, là một trong những “chiến lược” của Putin mà Liên Hiệp quốc đã tố cáo hôm 14/10! Như không giữ được thành phố nào, trước khi rút quân, Putin ra lệnh đốt cháy, đập phá hết. “Không giữ được thì phá tan hoang”!

Nhưng người dân “Ukraine” có sợ Putin không? – Tôi chắc chắn là không. Ngược lại, đó chỉ làm tăng thêm oán thù, khinh bỉ của họ với đấng sát nhân, kẻ đại thù của dân tộc Ukraine.

.....

Lời chào cuối với tháng 12 là một lời chào “không mấy gì vui”. Bởi tôi không chắc sẽ được nâng ly đón mừng năm mới bên cạnh bạn bè. Khi mà tin về Covid ở Pháp, ngày càng một xấu. Theo website “santé publique”(6/12), >57000 người bị nhiễm/ ngày. Lý do chánh là do thời tiết (lạnh) nhưng cũng do nhiều người đã lơ là với các biện pháp phòng ngừa, tiêm chủng. Đã thế chánh quyền chỉ khuyến cáo nên mang masque ở những nơi đông người, khép kín. Tại sao lại không bắt buộc? Chờ đến lúc bệnh viện sắp hết giường để nhận bệnh nhân? Hay chờ lúc sắp cuối năm, mới ra lệnh mang masque, cấm... hội họp. Như 2 giao thừa năm ngoái, năm kia?!!!

Kiểu này, không chừng tới cuối năm nay lại:

*“Rượu này ta rót cho ta
Bạn gần không tới, bạn xa chẳng về”! (*)
Giữa thời Covid phân ly
Thôi đành! Mỗi đũa cu ky một mình!
Chỉ mong: ngồi trước truyền hình
Xem “Crazy-horse”, thấy tình vẫn... xuân!*

BP

07/12/2022



(*) Rượu mời ta rót cho ta
Bạn gần không tới, bạn xa chưa về



Nguồn: Internet eMail by th chuyển

*Đăng ngày Thứ Tư, December 7, 2022
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*